



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากมาเลเซีย ๒๑-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘

ฉบับที่ ๑๐๐

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

คาดยอดขายของร้าน 7 Eleven จะไม่ได้รับผลกระทบจากภาษี GST

7 Eleven Malaysia Holdings Bhd. ซึ่งประกอบธุรกิจร้านสะดวกซื้อรายใหญ่สุดและมีสาขาซึ่งคิดเป็นส่วนแบ่งถึง ๘๒% ของตลาดได้รับการคาดหมายว่า จะไม่ได้รับผลกระทบจากการใช้ภาษีสินค้าและบริการ (GST) เนื่องจากการดำเนินธุรกิจมาจากรฐานของการซื้อจากแรงกระตุ้นและประชาชนจะยังคงซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องเทียบกับการซื้ออย่างวางแผน (planned buying)

ขณะนี้ความรู้สึกของผู้บริโภคยังอ่อนตัวเนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนสูงแต่ก็คาดว่าจะกลับมาสู่ภาวะปกติภายในเดือนกรกฎาคม นาย Gary Brown, CEO ของบริษัทฯ กล่าวว่า ในปี ๒๕๕๘ บริษัทได้กำหนดเงินทุน ๘๕ ล้านดอลลาร์สำหรับเปิดร้านสะดวกซื้อแห่งใหม่อีก ๒๐๐ แห่ง และปรับปรุงร้านเดิมที่มีอยู่

นาย Gary Brown กล่าวว่า กลยุทธ์การเติบโตของ 7 Eleven จะรวมถึงการเปิดร้านแห่งใหม่ ๖๐๐ แห่งในช่วงปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ รวม ๑,๗๔๕ แห่งซึ่งจะทำให้บริษัทมีร้าน 7 Eleven ที่เป็นร้านสะดวกซื้อที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย โดยในปี ๒๕๕๗ บริษัทฯ ได้เปิดร้าน 7 Eleven จำนวน ๒๑๓ แห่ง และปรับปรุงอีก ๒๐๑ แห่ง และตั้งเป้าการเติบโตของยอดขายเป็นตัวเลข ๒ หลักในปี

อนึ่ง 7 Eleven Malaysia Holdings Bhd. เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เมื่อ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมี Tan Sri Vincen Tan ของกลุ่ม Berjaya เป็นผู้ก่อตั้ง และ privatize เมื่อปี ๒๕๕๔

ที่มา : New Straits Time

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘

ค่าเงินริงกิตอาจแข็งค่าขึ้นในปี

“ค่าเงินริงกิตเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐอาจแข็งค่าอยู่ระหว่าง ๓.๔๐-๓.๖๐ ในปีนี้จากการคาดการณ์ว่า US Federal Reserve จะไม่เพิ่มอัตราดอกเบี้ยในปี” นักเศรษฐศาสตร์กล่าว

“ค่าเงินริงกิตอาจจะแตะอยู่ระดับพอประมาณในระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายนปีนี้ โดยตลาดแรงงานในสหรัฐฯยังคงอ่อนตัวมากและระดับความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจของสหรัฐฯยังคงอ่อนแอ จึงคาดว่า US Federal Reserve จะยังไม่เพิ่มอัตราดอกเบี้ยในปี แต่ก็อาจเป็นไปได้ที่จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในไตรมาสที่ ๒ ของปี ๒๕๕๙” นาย Shan Saeed, Chief Economist, IQI Group กล่าว

อนึ่ง การขยายตัวของ GDP ของสหรัฐฯอยู่ระหว่าง ๒.๔-๒.๘% ระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ทั้งนี้ การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐจะไม่ช่วยเศรษฐกิจของสหรัฐฯแต่จะส่งผลกระทบต่อ การส่งออกและรายได้ของบริษัทเนื่องจากตลาดต่างประเทศมีสัดส่วนถึง ๔๐% ของกำไร

ที่มา : Bernama
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘

ผู้ค้าปลีกยังตั้งความหวังธุรกิจค้าปลีกจะดีในปี ๒๕๕๘

ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกยังตั้งความหวังว่า ธุรกิจจะดีในปี ๒๕๕๘ แต่ความไม่แน่นอนจากการใช้ภาษีสินค้าและบริการ (GST) ในเดือนเมษายนนี้ก็ทำให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายมากขึ้น

ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกท้องถิ่นเชื่อว่า การเติบโตของธุรกิจค้าปลีกในปี ๒๕๕๘ จะอยู่ที่ ๔.๘% (เทียบกับ ๕.๕% ในปี ๒๕๕๗) และ ๖.๙% ในปีไตรมาสที่ ๔ เมื่อผู้บริโภคเคยชินกับการใช้ GST แล้ว โดยเมื่อปี ๒๕๕๗ ยอดค้าปลีกขยายตัว ๓.๔%

กลุ่มธุรกิจค้าปลีกของมาเลเซีย (Retail Group Malaysia : RGM) คาดว่า ยอดค้าปลีกจะเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน การจ่ายโบนัสพนักงาน และการสนับสนุนค่าครองชีพประชาชนตามนโยบาย Rakyat 1Malaysia ในช่วงไตรมาสแรก อย่างไรก็ตาม RGM กล่าวว่า ยอดค้าปลีกในช่วง ๒ เดือนแรกของปีนี้ต่ำกว่าที่คาดว่าจะผู้บริโภคมมาเลเซียจะใช้จ่ายเงินเพิ่มขึ้น ผู้บริโภคมีความสับสนต่อการเผยแพร่ข่าวสู่สาธารณะที่แตกต่างกันเกี่ยวกับราคาขายปลีกสินค้าและบริการหลังจากการใช้ GST

อนึ่ง คาดว่า ผู้บริโภคจะ “wait and see” และคาดว่า ๖ เดือนหลังจากเดือนเมษายน อาจเป็นไปได้ที่ยอดค้าปลีกจะชะลอตัวลงเนื่องจากผู้บริโภคได้ไปซื้อสินค้าจำเป็นต่างๆเอาไว้ล่วงหน้า และคาดว่าในไตรมาส ๒ ของปีนี้ ยอดค้าปลีกจะโตเพียง ๓.๕% ทั้งนี้ คาดว่า การใช้จ่ายจะกลับคืนสู่สภาพปกติในไตรมาสที่ ๔ ของปีนี้ โดยคาดว่ายอดขายจะโต ๖.๙%

ที่มา : New Straits Times

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘

การเก็บภาษี GST ไม่ได้ทำให้ราคาสินค้าทุกชนิดเพิ่มขึ้น

ข้อมกล่าวหาว่าราคาสินค้าและบริการทุกชนิดจะเพิ่มขึ้นจากการเก็บภาษี GST ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ไม่มีมูลความจริงเนื่องจากจะมีสินค้าและบริการบางรายการที่ราคาลดลง หรือเพิ่มขึ้นหรือเท่าเดิม

ผลจากการวิจัยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) แสดงให้เห็นว่า สินค้าและบริการ ๘ กลุ่มจะมีราคาลดลง เช่น เสื้อผ้าและรองเท้า (ลดลง ๒.๗๑%) การสื่อสาร (ลดลง ๑.๘๖%) อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในบ้านและการบำรุงรักษา (ลดลง ๑.๕๗%) ร้านอาหารและโรงแรม (ลดลง ๑.๒%) การขนส่ง (ลดลง ๐.๙๔%) เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาสูบ (ลดลง ๐.๗๓%) ที่พักราคาย น้ำประปา ไฟฟ้า แก๊ส เชื้อเพลิง (ลดลง ๐.๑๒%) สินค้าและบริการอื่นๆ (ลดลง ๐.๐๘%)

สินค้าและบริการกลุ่มอื่นๆในตระกร้า CPI เช่น สุขภาพ นันทนาการ วัฒนธรรม อาหาร เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ อาหารส่งถึงที่ ได้รับการคาดหมายว่าราคาจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยระหว่าง ๐.๖๗-๒.๒๑% เนื่องจากสินค้าและบริการเหล่านี้ในปัจจุบันไม่ได้ถูกเก็บภาษีการขายและภาษีบริการ ขณะที่สินค้าบางรายการจะยังคงมีราคาไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากบางบริษัทวางแผนจะยังราคาเดิมไว้เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ส่วนสินค้าอาหารพื้นฐาน (basic food) การศึกษา น้ำมัน จะไม่ถูกเก็บภาษี GST ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่ากลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางและต่ำจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ขณะนี้ผู้มีรายได้สูงจะจ่ายภาษีมากกว่ากลุ่มคนดังกล่าว

ที่มา : Bernama
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘

การเติบโตทางเศรษฐกิจของมาเลเซียยังคงเป็นบวก

“การเติบโตทางเศรษฐกิจของมาเลเซียยังคงเป็นบวกแม้ว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจปัจจุบันยังมีความไม่แน่นอน” Tan Sri Muhyiddin Yassin รองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกล่าว

การพัฒนาทางเศรษฐกิจของมาเลเซียยังคงไม่ได้รับผลกระทบโดยโครงการพัฒนาต่างๆยังเดินหน้าไปตามปกติ โดยการเติบโตทางเศรษฐกิจของมาเลเซียเมื่อปี ๒๕๕๗ อยู่ที่ ๖% และแม้ว่าจะเติบโตลดลงเล็กน้อยในปีนี้อันแต่ก็ยังคงเป็นบวก

ส่วนกรณีที่รัฐบาลมาเลเซียจะเก็บภาษีสินค้าและบริการ (GST) ในวันที่ ๑ เมษายน ศกนี้นั้น Tan Sri Muhyiddin Yassin กล่าวว่า ประชาชนเข้าใจความจำเป็นของการเก็บภาษีใหม่และประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศก็มีการใช้ GST มานานเนื่องจากเป็นระบบภาษีที่ดี ขณะเดียวกันมาเลเซียก็มีการยกเว้นการเสียภาษี GST ให้แก่สินค้าจำนวนมาก

ที่มา : Bernama
๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘

บริษัทปิโตรนาสตั้งเป้าเป็นเบอร์ ๑ ของแบรนด์น้ำมันหล่อลื่นภายในปี ๒๕๖๒

ปิโตรนาสซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติของมาเลเซียตั้งเป้าจะเป็นเบอร์ ๑ ของแบรนด์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ในประเทศภายในปี ๒๕๖๒

นาย Amir hamzah Azizan รองประธานฝ่าย Lubricant Business ของบริษัทปิโตรนาส กล่าวว่า บริษัทมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่งและมีสินค้าที่อยู่ใน line ที่ดีที่สุดในตลาด บริษัทตั้งเป้าที่จะมีส่วนแบ่งตลาดอย่างน้อย ๓๐% ในอีก ๓-๔ ปีข้างหน้า ปัจจุบัน บริษัทเป็นผู้ขายน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์สูงสุดอันดับ ๒ ในมาเลเซียโดยมีส่วนแบ่งตลาด ๒๓% และบริษัทวางแผนที่จะเพิ่มยอดขายน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ในตลาดโลกให้ได้ ๑.๕ พันล้านลิตร จาก ๘๐๐ ล้านลิตรต่อปีภายในอีก ๕ ปีข้างหน้าโดยการเจาะตลาดจีนเพิ่มขึ้น

จีนเป็นตลาดน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของมาเลเซียโดยเมื่อปี ๒๕๕๗ มาเลเซียส่งออกน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ไปจีน ๑๔๐ ล้านลิตร ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดตัวน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ใหม่โดยจะจัดจำหน่ายไปทั่วประเทศภายในเดือนพฤษภาคมปีนี้ และจะส่งออกไปตลาดหลักๆ เช่น สเปน อิตาลี สหราชอาณาจักร บราซิล อาร์เจนตินา และจีนภายในอีก ๑๘ เดือนข้างหน้า

ที่มา : Bernama
๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘

มาเลเซียเปิดเคาน์เตอร์ที่สนามบินระหว่างประเทศเพื่อให้นักท่องเที่ยวขอคืนภาษี GST

ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป มาเลเซียจะเปิดให้บริการที่เคาน์เตอร์ที่สนามบินระหว่างประเทศจำนวน ๘ แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้บริการคืนภาษีสินค้าและบริการ (GST) แก่นักท่องเที่ยว

Datuk Ahmad Maslan รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของมาเลเซียกล่าวว่า การเคลื่อนไหวดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการให้มาเลเซียเป็นแหล่งช้อปปิ้งระดับโลก ทั้งนี้ การขอคืนภาษี GST ของนักท่องเที่ยวจะใช้นักท่องเที่ยวที่ซื้อสินค้าในมาเลเซียและเดินทางกลับทางเครื่องบินเท่านั้น

สินค้าที่นักท่องเที่ยวซื้อจะต้องมาจากห้างร้านที่ได้รับความเห็นชอบแล้วและมีมูลค่ามากกว่า ๓๐๐ ริงกิตขึ้นไป ส่วนยอดซื้อที่น้อยกว่า ๓๐๐ ริงกิตจะได้รับคืน GST เป็นเงินสด ทั้งนี้ สินค้าที่ไม่สามารถขอคืน GST ได้ ได้แก่ สุรา บุหรี่ ยาสูบ สินค้าที่ห้ามส่งออก หินมีค่าและอัญมณี

ที่มา : Bernama
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘